



ประกาศเทศบาลตำบลปรางหมู่  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลปรางหมู่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปรางหมู่ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และกำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปรางหมู่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบ ดังนี้

๑. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปรางหมู่ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าท่านได้สละสิทธิ์โดยสมบูรณ์ โดยเทศบาลตำบลปรางหมู่จะดำเนินการจัดจ้างตามลำดับที่ของบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรสำหรับลำดับที่ของผู้ผ่านการเลือกสรรที่จะต้องมารายงานตัว ได้แก่

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลำดับที่ ๑

พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ)

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ ๑

๒. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรนี้เป็นอันยกเลิก

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ หากภายหลังตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติจะไม่มีสิทธิเป็นพนักงานจ้างหรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีที่จัดจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมพงศ์ ปานเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลปรางหมู่

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเลือกสรร  
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลำดับที่ ผ่านการ เลือกสรร	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๓	นางสาววรรณฤดี อินทร์สังข์	

๒. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลำดับที่ ผ่านการ เลือกสรร	เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๒๐๐๑	นายนิรวัล ชายเกลี้ยง	